

มท.



บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... 578
วันที่..... ๒๕-๖-๖๐
เวลา..... 13.57 น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๖๓๔

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของ มท.
(๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ตามที่ ปค. ได้จัดประชุมติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒ โดยมี อปค. เป็นประธานการประชุม นั้น

เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)

ผอ.วช.

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
<p>๓. การเตรียมความพร้อมการบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่</p>	<p>การดำเนินงานจัดทำงานในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ปค. ได้ร่วมกับ มท. ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยแผนพัฒนาอาจแบ่งได้ ๒ ระดับคือ แผนพัฒนาระดับ Macro ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาระดับ micro ได้แก่ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น จนถึงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งแผนพัฒนาทั้ง ๒ ระดับนี้ต้องดำเนินการบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องยึดแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้วางไว้คือ Stronger Together และ Leave no one behind</p> <p>ดังนั้น การดำเนินงานด้านแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะเวลาคต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาหมู่บ้านมากขึ้น โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ต้องสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเสนอให้หน่วยงานต่างๆ นำไปจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับที่สูงกว่า หรือแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ และการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการพื้นที่จะต้องเป็นการพิจารณาร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่</p> <p>ในระดับหมู่บ้านและตำบลจะไม่ได้เป็นการดำเนินงานในลักษณะการจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยหมู่บ้านจะต้องรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่งให้ตำบลและตำบลต้องส่งต่อให้อำเภอและจังหวัดต่อไป นอกจากนี้ อปท. ในพื้นที่ก็สามารถนำเอาปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปดำเนินการคิดแผนงาน/โครงการของ อปท. ได้ ในขณะเดียวกัน หน่วยงานราชการในระดับจังหวัดก็ต้องสรุปแผนงานของตนเองเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานในพื้นที่นั้นๆ</p> <p>การพัฒนาทางด้านแผนพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการเพิ่มบทบาท (Empower) ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน และจะนำไปสู่การวางรากฐานการเลือกผู้แทนที่ดีของประชาชนในการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ต่อไป ดังนั้น นายอำเภอต้องเข้าใจถึงการดำเนินงานของ ปค. และต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านแผนพัฒนาพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ มท. กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ให้รัฐบาลพิจารณา</p>	<p>วช., สน.ปท.</p>
<p>๔. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>ให้ สน.ปท. เน้นย้ำอำเภอให้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยการดำเนินงานในบางโครงการอาจใช้วิธีการแบ่งงวดงานเพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ง่าย เพราะการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในคราวเดียวเมื่องานเสร็จสิ้นอาจส่งผลกระทบต่อยอดรวมการเบิกจ่ายของ ปค. โดยการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ให้แต่ละสำนัก/กองพิจารณาว่า มีโครงการใดที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย</p> <p>การเสนอขอของงบประมาณเพื่อสร้างบ้านพักหรือสิ่งก่อสร้างในแต่ละอำเภอควรมีการประสานภายในกับ สงป. เพื่อให้ สงป. ทราบข้อเท็จจริงและความจำเป็นที่เกิดขึ้นไม่ควรพิจารณาเพียงหลักเกณฑ์ เช่น อายุการใช้งาน หรือการกระจายของพื้นที่เท่านั้น โดยการพิจารณาตัดสินว่าจะเลือกพื้นที่ใดนั้น ควรให้ ปค. เป็นผู้ชี้เป้าให้ สงป. ทราบ</p> <p>ทั้งนี้ ให้ทุกสำนัก/กองสรุปข้อมูลว่า เงินเหลือจ่ายทั้งหมดมีเท่าไร มีแผนการใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวและมีภาระที่ต้องใช้จ่ายอย่างไร และสรุปข้อมูลรายงานให้ อปค. ทราบ</p>	<p>สน.ปท.</p> <p>ทุกสำนัก/ กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>นอกจากนี้ ในระยะเวลาต่อไป ให้นำค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ที่จังหวัด โดยการพิจารณาตั้งจ่ายงบประมาณที่จังหวัดให้พิจารณาจากฐานงบประมาณเดิม เพื่อจะได้ประหยัดเวลาและทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น ทั้งนี้ การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานภายใน ปค. อาจใช้วิธีการเขียนหนังสือแจ้งแบบสั้นๆ แต่ตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่ายก็ได้ ทั้งนี้ ขอให้ทุกสำนัก/กองติดตามโปรแกรมการติดตามควบคุมการบริหารงบประมาณ ปค. (e-FMS) เพื่อจะได้สามารถรับรู้จำนวนการเบิกจ่ายงบประมาณของตนเองในแต่ละไตรมาสได้</p> <p>ร.อปค.บพ. สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>ให้ สน.ปท. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของการจัดสร้างบ้านพักหรือสิ่งก่อสร้างในแต่ละแห่งให้มีความเหมาะสม และให้สร้างความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวให้ปจ. และ นอ. เข้าใจด้วย</p> <p>ให้ทุกสำนัก/กองพิจารณาการเบิกจ่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้คุ้มค่า โปร่งใส อย่าทำสัญญาที่เป็นการผูกขาดและทำให้ราชการเสียเปรียบ และให้ กค. ตรวจสอบการซื้อสินค้าบางอย่าง เช่น กระดาษ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้พยายามหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบดังกล่าวควรนำมาใช้กับการดำเนินงานที่มีความสำคัญ</p>	<p>ทุกสำนัก/ กอง</p> <p>สน.ปท.</p> <p>ทุกสำนัก/ กอง</p>
<p>๕. ข้อสั่งการเพิ่มเติมของ อปค.</p>	<p>๑. การป้องกันก่อการร้ายและความไม่สงบในพื้นที่</p> <p>ให้ดำเนินการป้องกันก่อการร้ายและความไม่สงบในพื้นที่ในลักษณะการเฝ้าระวัง และให้เตรียมมาตรการตอบสนองต่อปัญหาหากมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ อาจดูตัวอย่างการดำเนินงานของต่างประเทศมาเป็นแบบอย่างก็ได้ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น</p> <p>๒. การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>เน้นย้ำให้นายอำเภอดูแลการจัดสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ และให้ สล.ปค. ประสานแนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก มท. เช่น การถวายดอกไม้จันทน์ การเตรียมกล่องกระดาษบรรจุดอกไม้จันทน์ และแจ้งให้อำเภอทราบ โดยการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ต้องสะอาด เหมาะสม และสมพระเกียรติ นอกจากนี้ ให้ประสานการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของคนไทยมุสลิมในการถวายพระเพลิงว่าจะดำเนินการอย่างไร ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับบุคคลสำคัญที่มาจากพระราชพิธีฯ ด้วย</p> <p>๓. การดำเนินงานในพื้นที่ของ ขปต. และ สปก.</p> <p>ต้องการให้เชิญประชุม ปจ. นอ. ศอ.บต. และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมสร้างความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่ของ ขปต. และ สปก.</p> <p>๔. แนวทางการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม ๔ ข้อของ นรม.</p> <p>ให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็น</p>	<p>สน.มน., สน.อส.</p> <p>สล.ปค.</p> <p>สน.มน., สน.อส.</p> <p>สน.สก., วช.</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ดังกล่าว โดยให้พิจารณาใช้จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม เป็นช่องทางเพิ่มเติมในการรับแบบสอบถามเพื่อรวบรวมจัดส่งให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอต่อไป ทั้งนี้ ห้ามเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของประชาชนเป็นอันขาด</p> <p>๕. การประเมินพฤติกรรมของนายอำเภอ ให้ ผตปค. และ กจ. ไปพิจารณาเตรียมข้อมูลว่า จะประเมินพฤติกรรมของนายอำเภอ ได้อย่างไร และรายงานให้ อปค. ทราบ</p> <p>๖. การดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ให้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (กล้อง CCTV) ในแต่ละพื้นที่ว่า มีจำนวนเท่าไร มีสภาพอย่างไร และหากต้องซ่อมแซมให้จัดทำแผนงานให้ชัดเจน และสรุปรายงานผลให้ อปค. ทราบด้วย</p> <p>๗. การระบายน้ำท่วมขังในแต่ละพื้นที่ ให้ ปภ. และ อปท. เตรียมการในแต่ละพื้นที่ด้วย</p> <p>๘. การแก้ไขปัญหาหยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ให้อำเภอให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหยาเสพติดและการค้ามนุษย์ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดย รว.ม.ท. ได้ชื่นชมทุกหน่วยงาน รวมทั้ง กองร้อย อส. ที่ทำให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเกิดประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม</p> <p>๙. การรายงานผลการออกตรวจพื้นที่ ให้ กตร. ปรับปรุงการติดตามผลการดำเนินงานหลังจากได้รายงานผลให้ อปค. ทราบแล้ว โดยการสรุปข้อมูลผลการตรวจติดตามในพื้นที่นั้นควรมีการแบ่งประเภทเรื่องให้ชัดเจน เช่น งานภารกิจ งบประมาณ ระบบการทำงาน และบุคลากร พร้อมทั้งการนำเสนอข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอผลการดำเนินงานตรวจติดตามในที่ประชุมของ ปค. ด้วย</p> <p>๑๐. การสรุปข้อมูลทางด้านการเกษตร ให้ สน.ปท. สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่ ปค. เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด เป็นต้น โดยให้สรุปข้อมูลว่า สินค้าแต่ละประเภทมีความต้องการจำหน่าย (supply) จำนวนเท่าไร และมีปริมาณความต้องการบริโภค (Demand) จำนวนเท่าไร</p> <p>๑๑. งบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและห้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ ผตปค. สรุปข้อมูลการใช้งบประมาณในความรับผิดชอบของตนในโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและห้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า มีการใช้จ่ายในโครงการประเภทใดบ้าง และโครงการประเภทใดเป็นโครงการที่มีความต้องการมากที่สุด และรายงานให้ อปค. ทราบเพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางระบบการพัฒนาการดำเนินงานของพื้นที่ต่อไป</p> <p>๑๒. การกระจายข่าวสารและข้อมูลสำคัญๆ ไปยังพื้นที่ ให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข่าวสารและข้อมูลสำคัญๆ ไปยังในพื้นที่ โดยเฉพาะผลการประชุมศูนย์การแก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p>ผตปค., กจ. สส. สน.มท., สน.อส. กตร. สน.ปท. ผตปค. สส.</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ มท. และสรุปข้อมูลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรในพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับอำเภอได้นำไปใช้ทำความเข้าใจในการดำเนินงานต่อไป</p> <p>๑๓. การพัฒนาเนื้อหาและความน่าสนใจของ DOPA Channel ให้ สส. พิจารณาพัฒนาเนื้อหารายการของ DOPA Channel ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และให้พิจารณาหาแนวทางทำให้ DOPA Channel เกิดประสิทธิผลมากที่สุด</p> <p>๑๔. การจัดประชุมภายในของ ปค. ให้พิจารณาจัดประชุมในลักษณะเป็นการภายในของ ปค. เพื่อติดตามและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ โดยควรจัดให้มีการประชุมดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละครั้ง</p>	<p>สส.</p> <p>สส.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน